

### KỶ HỌP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

các đại biểu cũng thể hiện nhiều băn khoăn, lo lắng trước những hạn chế, sai sót, vi phạm trong hoạt động tổ tụng của các cơ quan thực thi pháp luật như: vẫn còn tình trạng hủy bỏ các quyết định không có căn cứ của cơ quan điều tra nhằm hạn chế oan sai, hủy, không phê chuẩn quyết định tạm giữ; vẫn còn một số trường hợp truy tố thiếu căn cứ, sai tội danh, sai khung hình phạt... Các đại biểu đề nghị những hạn chế, sai sót, vi phạm về nghiệp vụ cần sớm được khắc phục nhằm tránh các trường hợp bị khởi tố oan sai danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân hoặc bỏ sót tội phạm.

Các đại biểu kiến nghị Chính phủ và các ngành chức năng có đánh giá thật kỹ lưỡng, khách quan, cấu trúc về thực trạng trên, nhất là trong năm nay các vụ việc có số người vi phạm tăng, trong khi các vụ giảm không đáng kể. Đồng thời, tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục hữu hiệu, nhất là các vụ án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt, tâm lý, tình cảm của người dân, giảm tối đa các vụ án tăng bất thường; đề nghị có biện pháp hiệu quả phòng ngừa tình trạng lừa đảo, giả mạo cơ quan chức năng, tổ chức tín dụng để chiếm đoạt tiền của người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh trạng sử dụng mạng xã hội và các công nghệ thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo cũng đang gia tăng, đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, đổi mới phương thức cảnh báo hành vi, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân biết và chủ động trong việc đấu tranh, phòng, chống.

### THÀNH PHỐ

## Ký kết chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2025

Chiều ngày 21/11, MTTQ thành phố Thái Bình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội giai đoạn 2023 - 2025.

Chương trình phối hợp tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân; phong trào "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", tháng cao điểm "Vì người nghèo"; các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và quỹ "Vì người nghèo" các cấp trên địa bàn thành phố; phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và công tác xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Để chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao, 2 đơn vị cần cụ thể nội dung ký kết chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tổ chức cơ sở trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm có hình thức họp tổng kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện và thống nhất xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

MINH NGUYỄN

## Bế mạc ngày hội thể thao Tân Đệ năm 2023

Chiều ngày 21/11, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các đội, vận động viên đạt thành tích cao các môn thi đấu trong khuôn khổ ngày hội thể thao Tân Đệ năm 2023.

Ngày hội thể thao năm nay Công ty Tân Đệ tổ chức 4 môn thi đấu: kéo co, cầu lông, bóng bàn và bóng đá. Có hơn 2.000 vận động viên tham gia tranh tài ở các môn thi, tăng gấp gần 2 lần so với những năm trước. Công ty đã dành hơn 1,5 tỷ đồng để tổ chức ngày hội thể thao, trong đó 500 triệu đồng để khen thưởng và trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đội bóng, đội kéo co, vận động viên cầu lông, bóng bàn và vận động viên ghi nhiều bàn thắng nhất giải bóng đá Tân Đệ Cup.

Mặc dù gặp không ít khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng năm nay Công ty Tân Đệ vẫn nỗ lực tổ chức ngày hội thể thao truyền thống của doanh nghiệp nhằm duy trì sản phẩm lành mạnh, giúp người lao động rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, tăng cường sự đoàn kết, tiếp tục gắn bó, thi đua sản xuất, kinh doanh đưa doanh nghiệp không ngừng phát triển.

KHẮC ĐUẢN

### THÁI THUY

## Tăng cường xử lý vi phạm về tốc độ

Nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện trong những tháng cuối năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; trong đó, từ đầu tháng 10/2023 đến nay tăng cường xử lý vi phạm về tốc độ trên địa bàn.

Theo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 38 vụ TNGT đường bộ, làm chết 26 người, bị thương 15 người. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 6 vụ TNGT và giảm 8 người chết, tăng 1 người bị thương. Nguyên nhân gây TNGT chủ yếu là do người tham gia giao thông vi phạm quy định Luật Giao thông đường bộ, trong đó chiếm tỷ lệ cao là vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, phóng nhanh, vượt ẩu...



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy triển khai tuần tra, xử lý lỗi vi phạm về tốc độ từ đầu tháng 10/2023.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy sẽ tiếp tục xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự an toàn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; vi phạm tốc độ; cơi nới thành thùng xe, chở quá trọng tải... Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

NGUYỄN THOẠI

### CÂU LẠC BỘ LÊ QUÝ ĐÔN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Quý Đôn.

gắn bó với tổ chức thực thuộc và hội viên, được hội viên tin tưởng. CLB luôn chú trọng cung cấp thông tin thời sự chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Để giúp hội viên rèn luyện, nâng cao sức khỏe, tăng cường đoàn kết, CLB đã tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... Ngoài ra, CLB còn tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với lãnh đạo tỉnh và các địa phương về những chủ trương lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, CLB Lê Quý Đôn tiếp tục hướng ứng phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng", phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành xây dựng

CLB ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả CLB Lê Quý Đôn đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh: Những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đạt được có đóng góp quan trọng của lớp người cao tuổi nói chung, của cán bộ, hội viên CLB Lê Quý Đôn nói riêng. Cán bộ, hội viên CLB đã phát huy bề dày kinh nghiệm, trí tuệ, tình cảm sâu nặng và trách nhiệm cao với quê hương, tích cực hướng ứng phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng"; đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng

Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn những cống hiến, sự quan tâm và tình cảm sâu nặng của cán bộ, hội viên CLB Lê Quý Đôn dành cho quê hương và các thế hệ kế tiếp. Đồng chí thông tin tới cán bộ, hội viên CLB những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới vì quyết tâm hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra, đồng thời đề nghị cán bộ, hội viên CLB tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong xã hội và gia đình, với kinh nghiệm, tầm nhìn, trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm với quê hương



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu, sát thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể... Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm đạt được trong nhiệm kỳ qua; khắc phục những hạn chế, tồn tại; đẩy mạnh các mặt hoạt động, thu hút nhiều hội viên tham gia. Thường xuyên làm tốt việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên. Duy trì thường xuyên việc phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong CLB. Sớm hoàn thiện điều lệ CLB và tiếp tục mở rộng dân chủ, công khai trong việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành

điều lệ và các chủ trương, quyết định của Ban Chủ nhiệm CLB, các hoạt động thu, chi tài chính, bảo đảm giữ vững kỷ luật, đoàn kết, thống nhất. CLB cần tiếp tục nghiên cứu, phổ biến các môn thể dục bổ ích, phù hợp với lứa tuổi và duy trì nền nếp việc tập luyện thể dục thể thao; phối hợp với các cơ quan chức năng trong bị kiến thức giữ gìn sức khỏe cho người cao tuổi. Thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, giúp đỡ để hội viên sống vui, sống khỏe, tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác của CLB Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2018 - 2023, góp phần vào sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội của tỉnh.

## Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thị trấn Hưng Nhân và xã Cộng Hòa cơ bản chính xác

Ngày 21/11, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025 đã tiến hành kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 tại thị trấn Hưng Nhân và xã Cộng Hòa (Hưng Hà).

Theo kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo định kỳ năm 2023, thị trấn Hưng Nhân hiện còn 86 hộ nghèo, tỷ lệ 1,92%; 123 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,74%. Xã Cộng Hòa hiện còn 48 hộ nghèo, tỷ lệ 1,91%; 47 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,9%.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, cận nghèo; việc triển khai các văn bản liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Qua kiểm tra hồ sơ cũng như xuống thực tế các hộ gia

đình có tên trong danh sách sơ bộ hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2023 cho thấy, thị trấn Hưng Nhân và xã Cộng Hòa đã tuân thủ đúng quy trình, nguyên tắc rà soát, bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan và được sự đồng thuận của nhân dân nơi cư trú.

Tuy nhiên, đoàn công tác cũng đề nghị các địa phương cần rà soát, đánh giá lại một số hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm

bảo đảm chính xác, đúng quy định, đúng đối tượng, trên tinh thần không bỏ sót đối tượng và phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân.

Việc đánh giá chính xác tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thị trấn Hưng Nhân và xã Cộng Hòa là cơ sở để tỉnh, huyện có các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và hiệu quả trong năm 2024.

DUY TÙNG

### HUNG HÀ

## Chủ động phòng, chống cháy, nổ tại chợ dân sinh và khu dân cư

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ, thời gian qua huyện Hưng Hà tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các chợ dân sinh và khu dân cư.



Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy tại các hộ dân trên địa bàn thị trấn Hưng Hà.

vào các thiết bị tiêu thụ điện như: quạt, đèn, tivi, bếp điện... dẫn đến hiện tượng quá tải, gây cháy. Ngoài ra, chúng tôi còn phân công 4 công nhân thường xuyên kiểm tra quá trình hoạt động của chợ và xử lý ban đầu các biện pháp PCCC khi xảy ra sự cố; phối hợp với Công an thị trấn tổ chức tập huấn sử dụng

bình chữa cháy cho các tiểu thương và lực lượng PCCC tại chợ.

Còn tại các khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thường được thiết kế xây dựng theo dạng hình ống liên kế, san sát nhau, không bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC, không có lối thoát dự phòng.

Đặc biệt nguy hiểm hơn đối với nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh, đồ đạc, hàng hóa nhiều, chất chống phía trước, nếu xảy ra cháy không những chặn đường thoát hiểm mà nguy cơ ngọn lửa sẽ còn lan nhanh hơn gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng tiếp cận để chữa cháy, cứu nạn, cứu

hộ. Ông Trần Quang Thịnh, khu dân cư Cầu 1, thị trấn Hưng Hà cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy tại các khu dân cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh gây thiệt hại lớn về người, tài sản vì thế chúng tôi rất lo lắng. Sau khi được tuyên truyền, tập huấn về PCCC, gia đình tôi đã tự nguyện tháo dỡ "chướng ngại", tạo lối thoát hiểm và đầu tư kinh phí trang bị hệ thống PCCC, lắp đặt thang dây để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hưng Hà có 20 chợ dân sinh, 3 chợ trung tâm và rất nhiều khu dân cư liên kế, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh... tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Thượng tá Hà Văn Ba, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Thời gian qua, Công an huyện phối hợp công an các xã, thị trấn tổ chức 120 buổi tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC và thoát nạn cho hơn 10.000 người; vận động 51.889 hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC; vận động 100% hộ gia đình tháo dỡ "chướng ngại", mở lối thoát nạn thứ hai; xây dựng 151 tổ liên gia an toàn PCCC và 127 điểm chữa cháy công cộng. Ngoài ra, chúng tôi tăng cường kiểm tra yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh khắc phục kịp thời những thiếu sót trong công tác PCCC; chỉ đạo ban quản lý các chợ thực hiện tốt công tác ứng trực, kiểm tra tổng thể hệ thống báo cháy và phương tiện chữa cháy, sẵn sàng xử lý các tình huống nếu có cháy, nổ xảy ra.

Với phương châm "phòng cháy hơn chữa cháy", ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, mỗi người dân cần chủ động PCCC để bảo đảm tính mạng, tài sản của bản thân và những người xung quanh.

THANH THUY